

Moody's ชี้ TPP ล่มเป็นการสูญเสียแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อรุนแรง



Moody's ระบุว่า การล่มสลายของความตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP) ทำให้ประเทศสมาชิกที่พึ่งพาการส่งออก เช่น มาเลเซีย และเวียดนาม เสียผลประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจหลายประการ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ที่ทั้งสองประเทศสูญเสียอาจไม่มากอย่างที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากแม้ความตกลง TPP จะถูกล้มเลิกไปแต่คาดว่าจะมีการลงทุนจากสหรัฐฯ เข้ามาเหมือนเดิมซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ Peterson Institute for International Economic

(PIIE) ได้จัดอันดับเวียดนามและมาเลเซียว่าเป็นประเทศสมาชิก TPP ในอันดับต้น ๆ ที่จะได้ประโยชน์จากการเปิดตลาดของสหรัฐฯ รวมทั้งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจเวียดนามและมาเลเซียขยายตัวร้อยละ ๘.๑ และ ๗.๖ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีไม่ได้เข้าร่วมความตกลง TPP ซึ่งหากไม่เกิด TPP เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศจะขยายตัวลดลงประมาณร้อยละ ๐.๗๕ ต่อปี

ประเทศสมาชิก TPP มี GDP รวมกันมากกว่าร้อยละ ๔๐ ของ GDP โลก ดังนั้นการที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ในลำดับต้น ๆ ของประเทศสมาชิกถอนตัวออกจากความตกลงดังกล่าว ทำให้แผนความร่วมมือไม่สามารถดำเนินการต่อได้ การยกเลิก TPP ทำให้ประเทศผู้จะเข้าร่วมภาคีสัญญาเสียโอกาสทางธุรกิจหลายประการ โดยเฉพาะโอกาสที่จะได้ขยายการส่งออกไปยังตลาดหลักของโลก ประเทศสมาชิก TPP จึงต้องมองหาโอกาสการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบอื่น ๆ เพื่อทดแทน TPP ทั้งในระดับทวิภาคี และในระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตามความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศสมาชิก TPP และประเทศต่างๆ กำลังร่วมมือกันจัดตั้งนั้นก็อาจจะทับซ้อนกับความตกลงที่มีอยู่แล้ว เช่น ความตกลงอาเซียน – จีน ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่น และความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผลประโยชน์ทางการค้าและเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นใหม่อาจไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต. ภายหลังจากการถอนตัวออกจากความตกลง TPP อย่างเป็นทางการของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคมที่ผ่านมา ทำให้ประเทศสมาชิก TPP หลายประเทศรวมทั้งมาเลเซียต้องหาทางแก้ไขเพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว โดยล่าสุดมาเลเซียได้ประกาศจะมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศในเอเชีย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดียมากขึ้น และจะเร่งผลักดันให้กรอบความตกลงในระดับภูมิภาคที่สำคัญอย่าง Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ความตกลง RCEP เป็นความตกลงที่มีระดับการเปิดเสรีทางการค้าที่สูงและมีประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างจีนเป็นผู้นำ โดยมีกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกความตกลง TPP ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม บรูไน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมอยู่ด้วย จึงเป็นโอกาสที่ดีของไทยในการชักชวนกลุ่มประเทศดังกล่าวในการเร่งผลักดันให้การเจรจา RCEP เกิดความคืบหน้าโดยเร็ว

ที่มา: The Star วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ